



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๗๖๖

ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
ถนนประชนานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับเทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๕๓๗

ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอุดรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม การชำระภาษีโดยเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน มีเป้าหมายให้งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ผ่านการพัฒนาการบริการภาครัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างรวดเร็ว รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสร้างความเป็นรัฐบาลดิจิทัลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การบริการประชาชนแบบ One Stop Service โดยได้พัฒนาระบบในการให้บริการประชาชน จำนวน ๔ กระบวนงาน ได้แก่

๑. การยื่นแบบเพื่อชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ๒. การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ำน้ำมัน สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ๓. การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ๔. การยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิด ติ่ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในพื้นที่สาธารณะสำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
- โดยกระบวนงานที่ ๑ - ๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นมา

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ในกระบวนงานการยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิด ติ่ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในพื้นที่สาธารณะ ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา โดยระบบดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้บริการประชาชน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินการขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่าน ๒ ช่องทาง ได้แก่ ที่ทำการสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา และผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ lsv.dla.go.th ซึ่งสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการยื่นแบบฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Local Service ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android

ในการนี้...

ในการนี้ ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาวิธีการเริ่มต้นใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ในกระบวนการยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิด ติ่ง หรือโปสเตอร์ประกาศ หรือใบปลิวในพื้นที่สาธารณะ ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เบื้องต้น

๒. ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตอบแบบสำรวจความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ในกระบวนการยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิด ติ่ง หรือโปสเตอร์ประกาศ หรือใบปลิวในพื้นที่สาธารณะ ผ่าน Google Form ที่กำหนด โดยขอให้ตอบแบบสำรวจดังกล่าว ภายในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล อีกครั้งหนึ่ง

๓. ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่มี Company Code หรือยังไม่ได้สมัครใช้งานบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่มีรายชื่อดำเนินการสมัครใช้งานบริการดังกล่าวกับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถศึกษาวิธีการดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนด เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการใช้งานระบบที่ต้องนำ Company Code มาเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) เพื่อนำมาใช้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี



ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๕๖๗

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการเริ่มต้นใช้งานระบบฯ เบื้องต้น (Handbook) จำนวน ๑ ชุด
- ๒. แบบสำรวจความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา จำนวน ๑ ชุด
- ๓. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มี Company Code หรือยังไม่ได้สมัครใช้งานบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริการประชาชน และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม การชำระภาษี โดยเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน มีเป้าหมายให้งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ผ่านการพัฒนา การบริการภาครัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างรวดเร็ว รวมถึง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยมุ่งสร้างความเป็นรัฐบาลดิจิทัล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การบริการประชาชนแบบ One Stop Service โดยได้พัฒนาระบบในการให้บริการประชาชน จำนวน ๔ กระบวนงาน ได้แก่

- ๑. การยื่นแบบเพื่อชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๒. การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ำน้ำมัน สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๓. การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๔. การยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิด ติ่ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในพื้นที่สาธารณะ สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

โดยกระบวนงานที่ ๑ - ๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นมา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ในกระบวนงานการยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิด ติ่ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิว ในพื้นที่สาธารณะ ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา โดยระบบดังกล่าวเป็น แพลตฟอร์มกลางในการให้บริการประชาชน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินการขออนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่าน ๒ ช่องทาง ได้แก่ /ที่ทำการ...

ที่ทำการสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา และผ่านระบบออนไลน์นี้ได้ทางเว็บไซต์ lsv.dla.go.th ซึ่งสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการยื่นแบบฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Local Service ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ในการนี้ ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ท้องถิ่นจังหวัดและผู้รับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาวิธีการเริ่มต้นใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ในกระบวนการยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในพื้นที่สาธารณะ ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา เบื้องต้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อทำความเข้าใจและให้คำปรึกษาเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ก่อนเริ่มต้นการใช้งานระบบดังกล่าวต่อไป

๒. แจ้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ศึกษาวิธีการเริ่มต้นใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ในกระบวนการยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในพื้นที่สาธารณะ ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา เบื้องต้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๓. ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ตอบแบบสำรวจความพร้อม ในการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) ในกระบวนการยื่นแบบการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในพื้นที่สาธารณะ ผ่าน Google Form ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยขอให้ตอบแบบสำรวจดังกล่าว ภายในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา อีกครั้งหนึ่ง

๔. ให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่มี Company Code หรือยังไม่ได้สมัครใช้งานบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ดำเนินการสมัครใช้งานบริการดังกล่าวกับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถศึกษาวิธีการดำเนินการได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการใช้งานระบบที่ต้องนำ Company Code มาเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) เพื่อนำมาใช้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกรงพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๑, ๒๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : ๑. นายโพธิรัตน์ รัตนพันธ์ โทร. ๐๘ ๕๖๖๑ ๑๗๓๑

๒. นายกฤติภณ สิทธิเสรี โทร. ๐๘ ๐๘๗๑ ๙๕๕๖

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)
สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา

QR Code



<https://citly.me/Z7rEj>

โดยมีเอกสาร ดังนี้

๑. คู่มือการเริ่มต้นใช้งานระบบฯ เบื้องต้น (Handbook)
๒. แบบสำรวจความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
๓. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มี Company Code หรือยังไม่ได้สมัครใช้งานบริการ Bill Payment ผ่านระบบ KTB Corporate Online